



V/v: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán
trên Báo cáo tài chính năm 2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1
- Mã chứng khoán: CE1
- Địa chỉ : Lô 22+23 KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 160/2023/UHY-BCKT do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY phát hành ngày 10/03/2022 có nêu cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến: “*Tại thời điểm 31/12/2022, các khoản công nợ Phải thu khách hàng chưa có đối chiếu, xác nhận là 34.892.776.553 đồng (trong đó khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán tồn đọng từ 3 năm trở lên là 32.290.355.041 đồng; số đã trích lập là 9.049.025.740 đồng). Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến số dư các khoản chưa đối chiếu, khả năng thu hồi các khoản phải thu quá hạn nêu trên cũng như không thể xác định được dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập theo quy định.*”

Trong năm 2022, Công ty hiện tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo yếu tố chi phí nhưng chưa chi tiết theo từng hợp đồng, dự án, sản phẩm. Tổng giá trị khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 31/12/2022 là 119.035.831.004 đồng. Các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được. Theo đó, chúng tôi không xác định được số dư, giá trị thuần có thể thực hiện được tại 31/12/2022 của khoản mục này, việc xác định giá vốn đã kết chuyển trong năm cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Dự án Đổi mới công nghệ sản xuất trạm trộn bê tông không thể triển khai tiếp do không đủ vốn đối ứng, chi phí tư vấn lập dự án đổi mới công nghệ đến ngày 31/12/2022 với giá trị 1.500.000.000 đồng đang được theo dõi trên khoản mục “Chi phí trả trước dài hạn”. Chúng tôi không thu thập được các kế hoạch của Công ty liên quan đến việc phê duyệt xử lý Dự án không thực hiện tiếp này”

Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 thực hiện giải trình về việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

1. Về công nợ Phải thu khách hàng:

Trước khi kết thúc năm tài chính (tại ngày 31/12/2022) Công ty đã lập và gửi văn bản đối chiếu công nợ đến tất cả các khách hàng liên quan công nợ Phải thu; đồng thời cử cán bộ trực tiếp làm việc với các đối tác về việc thanh toán khoản Phải thu đã quá hạn thanh toán tồn đọng từ 3 năm trở lên với số tiền là 32.290.355.041 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm toán BCTC, Công ty chưa nhận được đầy đủ các văn bản phản hồi và/hoặc thông tin chậm trả của khách hàng. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản tiền gốc và lãi từ các đối tác còn nợ và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật. Công ty tin tưởng rằng khoản phải thu trên có thể thu hồi được toàn bộ và không có dấu hiệu của việc suy giảm giá trị tại



ngày lập báo cáo. Việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà Công ty có được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

2. Về tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang theo yếu tố chi phí:

Đặc thù hoạt động của CIE1 là doanh nghiệp KH&CN vừa phải tự nghiên cứu sản phẩm mới, thử nghiệm hoàn thiện công nghệ và chế tạo nhằm cung cấp ra thị trường. Theo đó, các sản phẩm mới chưa bán được (chưa có hợp đồng đầu ra) cũng là một dạng tồn kho dở dang nên chi phí thực hiện (vật tư, thiết bị, nhân công...) chưa phân bổ được.

Ngoài ra, trong giai đoạn khó khăn vừa qua nhiều hợp đồng kinh tế bị hủy, bị chậm tiến độ giao hàng – một trong những nguyên nhân khách quan, nên Công ty CIE1 chưa thực hiện được việc phân bổ chi tiết theo từng hợp đồng.

Hiện tại, chúng tôi đang tập trung, nỗ lực tìm kiếm các đối tác để nhanh chóng giảm lượng tồn kho chưa có hợp đồng. Dự kiến trong khoảng 2 – 3 năm Công ty CIE1 sẽ khắc phục được hạn chế này và giảm đáng kể chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

3. Về Dự án Đổi mới công nghệ sản xuất trạm trộn bê tông (Dự án ĐMCN):

Dự án ĐMCN đã dừng thực hiện theo Quyết định số 73/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 09/12/2019 của Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc gia về việc chấm dứt hợp đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Theo đó, phần kinh phí đối ứng của Công ty CIE1 đã chi phải xuất toán xấp xỉ 2,1 tỷ đồng; trong đó chi phí tư vấn lập Dự án ĐMCN với giá trị 1.500.000.000 đồng đang được theo dõi trên khoản mục “Chi phí trả trước dài hạn”. Hiện tại, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo và HĐQT Công ty CIE1 đã thống nhất trong năm 2023, Công ty CIE1 sẽ hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng tư vấn lập Dự án ĐMCN với Công ty CIE – Công ty mẹ của Công ty CIE1 và phân bổ chi phí đối ứng nêu trên, đồng thời đối chiếu bù trừ công nợ giữa 2 bên nhằm hoàn thành thủ tục kết thúc Dự án ĐMCN.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty CIE1 để làm rõ vấn đề dẫn đến ý kiến loại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website CIE1;
- Lưu TC-KT, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Lân